






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>สนธิกำลังจับร้านกัญชาพืทยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.กุลชาติ กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพืทยา นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง พ.ต.ท.พิชญะ เขียวเปลื้อง สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เมืองพืทยา ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ร้านค้าต่าง ๆ ว่าจำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พบร้านภายในถนนคนเดินвокกิงสตรีทพืทยาไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา 1 ร้าน และภายในซอยบัวขาวพืทยาได้อีก 4 ร้าน จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เตรียมนำคณะผู้บริหาร 3 กระทรวงต้อนรับ นทท.จีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, thaigov, INN, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า วันที่ 9 ม.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารจากทั้ง 3 กระทรวง จะเข้าร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ภายหลังจากการจีนทยอยเปิดประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในบริการด้านต่าง ๆ ในท่าอากาศยานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ จะมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม 3 กระทรวง (Tourist Help Center) เพื่อประสานงาน ติดตามข้อมูล แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในระยะต่อไป</p> <p>2. หนะทบทวนมาตรการรับ นทท.ต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ลงนามร่วมกันเมื่อ 6 ม.ค. 2566 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและสำเนาถึง รมว.สาธารณสุข รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ผู้ว่าการ ททท. สำระสำคัญ คือ จากการที่ประเทศไทย โดยทาง สร. ออกมาตรการรองรับ 4 แนวทางนั้น ทางภาคเอกชนเข้าใจ แต่ยังมีกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม การบังคับใช้กับผู้เดินทางทุกรายเป็นการเพิ่มความยุ่งยากในการเดินทาง ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในปัจจุบันอาจตัดสินใจยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายจำกัดการบังคับวัคซีน 2 เข็มเฉพาะกับผู้เดินทางจากประเทศที่มีมาตรการบังคับทำ RT-PCR ก่อนกลับเข้าประเทศเท่านั้น ส่วนในประเทศที่ไม่มีมาตรการตรวจ RT-PCR ก่อนกลับเข้าประเทศ ขอให้งดเว้นการตรวจเนื่องจากส่วนใหญ่การระบาดของโรคในประเทศเหล่านั้นได้ผ่านพ้นกลายเป็นโรคประจำถิ่น อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็มแล้ว</p> <p>3. มาตรการรับผู้เดินทางเข้าไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้ 1.ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปี ต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 2.ผู้โดยสารต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาในประเทศไทย 3.ผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ 4.ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ 5.สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กล่าวมา 6.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และ 7.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด 19 ระหว่างการเดินทางจะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 9 ม.ค. -31 ม.ค.66</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4. สายพันธุ์ BN.1.2-BN.1.3 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isaranews, thebangkokinsight) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี คัดโอไมครอน BN.1.2-BN.1.3 จะมาแทนที่ BA.2.75 ในไทยภายในไตรมาสแรก และถอดรหัสพันธุกรรมที่พบในทันที เพื่อเตรียมรับมือการระบาด ทั้งวัคซีน-ยา ส่วนเดลตาครอน "XAY.2" จากระหัสพันธุกรรม (ประเมินจาก XAY.1.1) คาดว่าจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันและจับกับผิวเซลล์ผู้ติดเชื้อได้ดีเท่ากับโอไมครอน BN.1.3</p> <p>5. สมาชิกอียูไม่สนับสนุนเดินทางไปจีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ soudhitalk - เยอรมนี เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก 3 ชาติสมาชิกอียู ออกคำแนะนำไม่สนับสนุนการเดินทางเยือนจีนที่ไม่มีความจำเป็น จนถึงตอนนี้มีหลายสิบประเทศที่กำหนดข้อจำกัดด้านการเดินทางใหม่สำหรับนักเดินทางจากจีน</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>หนูนเด็กวัยเรียนสายตาสี-รอบรู้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub - นพ.สรวิชัย บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานระดับสากล (Global Standards for Health Promoting School: GSHPs) เป็นการฟื้นฟูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และบริการอนามัยโรงเรียน เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งเรื่องภาวะทุพโภชนาการ ปัญหา learning loss ปัญหาสายตา การได้รับสัมผัสมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก</p> <p>- นพ.ปกรณ ดุจคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อน เด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 10 สายตาสี มีศักยภาพในการเรียนรู้ ควบคู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ร่วมกับ 35 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ</p>	-
<p>รพ.สูงเม่น-รพ.แพร่ ยกระดับระบบบริการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, acnews, thailandplus, thaigov) - นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เผยว่า สธ. มีนโยบายยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด "หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล" (One Province One Hospital) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขร่วมกัน โดย รพ.แพร่ และ รพ.สูงเม่น ได้ร่วมกันยกระดับการบริการในพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว แบ่งทรัพยากรด้านสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกัน ช่วยเพิ่มการบริการเฉพาะทางหลายสาขาเพิ่มการเข้าถึง ลดการรอคอย-ลดแออัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับ รพ.ใหญ่</p>	-
<p>กินแกงนกกัสบัตติดต่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, news1live, amarintv, ejan, ch3plus) - นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.สชล. จ.นครศรีธรรมราช โพสต์เตือนภัย กรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 70 ปี กินแกงสับนก (นกกวก) จนติดคอ หายใจติดขัดเฉียบพลัน ถูกนำส่ง รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พบชิ้นส่วนกระดูกทิ่มแทงผนังหลอดอาหารจนเป็นแผลมีเลือดไหลหลายจุด ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน แนะนำให้พึงระวังการรับประทานอาหารชิ้นใหญ่ ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเสมอ ซึ่งแกงนกกัสบัตที่ใช้นกมาเป็นวัตถุดิบ มีชิ้นส่วนกระดูกต้องพึงระวังให้มาก</p>	-
<p>โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv - นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในคนไทย มีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง อาการที่พบบ่อยได้แก่ การถ่ายอุจจาระผิดปกติ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง ถ่ายไม่สุด ถ่ายเป็นมูกหรือ มูกปนเลือดหรืออาจถ่ายเป็นเลือดสด ขนาดลำอุจจาระเล็กลง และมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความเสี่ยงในระยะเริ่มแรกได้ ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรคร้าย ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระปีละครั้ง</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีคำแนะนำวิธีรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำป่นไปไม้สดและผักสด ได้แก่ ใบบัวบก ใบตำลึง ใบมะยม ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบชะมวง ใบมันปู ใบโหระพา ใบกระเจี๊ยบแดง ใบเฒ่า ใบเตย ใบข่า ผลมะระขี้นก และมะเขือเทศราชินี ที่ไม่ผ่านความร้อน ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการพบว่าพืชผักดังกล่าวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง แต่ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันผลการรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำปั่นใบไม้สด และผักสด</p>	
<p>รพ.เอกชนขึ้นค่ารักษา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน - จากกรณีค่าไฟฟ้างวดใหม่ที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบต่อ รพ. ต้องปรับค่าบริการ/ รักษาให้สูงขึ้น อาทิ รพ.เครือปิยะเวท และรพ.เครือสินแพทย์</p>	-
<p>แจ้งอดีตนักโทษชายแหว่งนักเรียนไม่ป่วยทางจิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, Nationtv, sanook, ch7) - นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยว่า จากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าอดีตผู้ต้องขัง ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงชั้น ม.2 ร.ร.บ้านแก้ววิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ก่อเหตุดังกล่าว เป็นอดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 28 ธ.ค. 65 ก่อคดีทำร้ายร่างกายมาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลด้านการประเมินสุขภาพจิต (แบบประเมินของ สธ.) จากสถานพยาบาลของเรือนจำ พบประวัติเคยใช้สารเสพติดมาก่อน แต่ขณะที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำ ผู้ต้องขังไม่ได้มีพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่ามีอาการทางจิต ทางเรือนจำยังได้ประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียดแล้ว ไม่พบว่ามีคามผิดปกติก่อนปล่อยตัวแต่อย่างใด</p>	-
<p>เด็กฟันผุติดเชื้อรุนแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า - ผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมชื่อ “khamnakmak” โปสต์ภาพเด็กชาย 3 ขวบ ฟันน้ำนมผุหมดปาก ตาปิดบวมแดง เอกซเรย์พบหนองเต็มรากฟัน ไซนัส เบ้าตา เสี่ยงตาบอด สาเหตุจากแม่ให้ดูดนมยืม เพื่อไม่ให้ร้องกวนใจ และไม่คอยแปรงฟัน</p>	-
<p>แต่ป่วยวะเพศแน่นจนลูกอั้นทะตาย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan - สาวประเภทสอง แคร่เรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับสาวประเภทสองที่มีการแต่ป่วยวะเพศแน่น ๆ เพื่อความเรียบร้อย ระบุมีประสบการณ์ลูกอั้นทะบวม ปวดเหมือนกำลับโดนบีบจนไม่สามารถนอนได้ สุดท้ายไปพบแพทย์ ผลอัลตราซาวด์ พบอั้นทะอักเสบบิดตัว กลับมารักษาตัวที่บ้านแต่ยังคงบวมขึ้นเรื่อย ๆ อัลตราซาวด์อีกรอบพบเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอั้นทะได้ ต้องผ่าตัดด่วน ถ้าอั้นทะตายต้องตัดทิ้ง</p>	-